

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

AJA – ถ้าขึ้น ก็ต้องไล่กันล่ะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

เงื่อนไขบางอย่าง ซึ่งในทางเทคนิคแล้วนั้น กลยุทธ์การแก๊งกำไร บางครั้งก็ต้องยอมซื้อแพง เพราะถ้าหลุด หรือถูกกินไป บางทีมันก็ยังไม่ใช่แนวโน้มหรือสัญญาณที่ดูดีนัก ต่อให้ไม่ลงต่ำๆ ก็ตาม แต่ก็อาจจะยังไม่ขึ้น และอาจจะดองเรา หรือที่เรียกว่าซังเราไว้นานแสนนานก็เป็นได้ ถ้าจะให้ดี อย่างน้อยๆ ต้องว่ากันว่า Trend หรือ แนวโน้มที่เป็นขาขึ้นไว้ก่อนนั้นแหละดี... การจะซังเรา หรือ ดองเราไว้ซักระยะหนึ่ง ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก็ยังถือว่าอยู่ในTrend แต่ก็ต้องเป็น Trend ขาขึ้นที่ดำเนินมาก่อนนั้น แต่ถ้าเกิน 2 สัปดาห์ไปแล้วเนี่ย เหนือเมฆว่า หนาวๆ นะ สำหรับการแก๊งกำไร เติบโตให้ได้แค่ 3 สัปดาห์พอ ถ้าไม่ไปไหนเลย หรือ ยังไม่ผ่านแนวต้านเสียที ก็ต้องเปลี่ยนตัวไปก่อนละนะ แล้วถ้ายังรักตัวเดิม หรือสงสัย อาการตัวเดิม ก็แค่เฝ้าจับตาไปเรื่อยๆ ก่อน ดูอาการเขาจะเอาอย่างไร เล่นเกมแบบไหน แต่ต้องไม่หลุดTrend หลักๆ ด้วยนะ ถึงจะอยู่ในสายตาที่เราจะเสียเวลาหนึ่งเฝ้าดู... จริงๆ แล้ว หุ่นขาขึ้น เท่านั้น ที่จะต้องจับตาม หุ่นที่เป็นขาลงใหม่ๆ เลิกไปก่อนเลย จนกว่าจะลงไปสุดๆ แล้วมีการปรับฐานเสร็จเรียบร้อย พร้อมจะขึ้น หรือ คาดว่าน่าจะใกล้เวลาแล้วนั้นแหละ ถึงจะเอาเข้ามาอยู่ในสายตา... เรื่องแบบนี้ ดูกราฟกันเป็น ก็เห็นกันได้ไม่ยากกระมัง เหนือเมฆเชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาในวงการนี้ ส่วนแล้วแต่ผ่านการศึกษาดาราศาสตร์วิทยุหุทธิมา ไม่มากก็น้อยแหละ เรื่องหุ่น เรื่องการแก๊งกำไร ศึกษาน้อยไปก็ไม่ดีนะ ขนาดศึกษามากๆ แล้ว บางครั้ง ก็ยังเสร็จเสียท่าคนทำเกมเลยก็มี วงการนี้ จะเรียกว่าสนามรบดีๆ นื่อง แม้วัว เงินจะหาง่าย แต่ก็ไม่หมูนะ

ดูตามเกม...

เล่นซยับๆ แบบแปลกๆ เหมือนจะคาดหวังอะไรหรือเปล่าไม่รู้ พอเข้าไปดูจอ อ้าว ที่ไหนได้ พี่ท่านเล่นติดตัวt มาแล้ว ตั้ง 3 ครั้ง... ก็คงจะคาดหวังการหลุดจากคุณอะไรที่เขาวัวทำของนั้น

แนวรับ : ... 0.70-0.65 แค่เก็บไว้แก๊งนะ ดีๆ ต้องยืน 0.70

เป้าหมาย : ... 0.84-0.85 ยิ่งถ้ายืนตรงนี้ได้ อาจไป 1.10-1.30

Price Chart...(AJA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AJA... เทคนิคเล่นรอบง่ายๆ ก็ MA25 นี้แหละครับ ซึ่งก็เอามาใช้ได้ทั้ง Weeks และ Days ซึ่งในภาพนี้ จะเป็น Weeks Chart ซึ่งก็อาจจะมองรอบยาวมากกว่า... โดยรูปแบบการแก๊งตัวของราคา เราคาดว่า โอกาสที่จะตั้งขึ้นหนึ่งห่างจาก MA น่าจะยังเป็นไปได้ และด้วยรูปแบบของ Price Pattern อาจจะต้องรอการยืนยันด้วยการยืนระดับ 0.70 ให้ได้มันคงด้วยเสยนะ เพราะหากสามารถยืนได้ จะยิ่งน่าสนใจ โอกาสขึ้นแรงๆ หรือขึ้นยาวๆ ก็จะมีความเป็นไปได้สูง... แต่ถ้ายังไม่ยืน หรือยังไม่ผ่าน 0.70 ไปละ การจะซื้อเก็บนั้น ก็ยังเสี่ยง แต่จะเก็บแบบแก๊งไว้ก่อน เพราะไม่ยากไล่ ก็ได้นะ แต่ต้องไม่เห็นต่ำกว่า 0.65 ไว้ก่อนด้วย จะดีกว่า